

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37”

(ยกเว้นนักกีฬา คณะนักกีฬา และอาสาสมัคร)

- 1) ผู้ขอมีบัตรประจำตัวดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์ “แมโดเมเกมส์ 2553” ฝ่ายรายงานผลกีฬาและสถิติการแข่งขัน : <http://maedomegames2553.tu.ac.th/contact/contact.htm>
- 2) กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37” พร้อมติดรูปถ่าย (ขนาดไม่เล็กกว่า 1 นิ้ว x 1 นิ้ว) และหรือแนบไฟล์รูป JPEG image และส่งมอบผู้รับผิดชอบฝ่ายๆ ของท่านดำเนินการรวบรวม
- 3) ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายๆ ตรวจสอบรายละเอียด และรับรองว่าบุคคลผู้ขอมีบัตรปฏิบัติงานในฝ่ายนั้นๆ จริง รวบรวมแล้วนำมาส่งที่งานพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ. ศูนย์รังสิต และ/หรือสามารถ scan แล้วส่งไฟล์มาที่ e-mail : poo@tu.ac.th หรือ nuat@tu.ac.th **ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552**
- 4) ฝ่ายรายงานผลฯ จะดำเนินการจัดพิมพ์บัตรประจำตัว และรวบรวมส่งให้แต่ละฝ่าย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ขอมีบัตรฯ ต่อไป

อนึ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่การจัดการแข่งขันฯ นั้น หากฝ่ายใดประสงค์ขอบัตรประจำตัว ขอให้ส่งแบบฟอร์มขอมีบัตรฯ และรอรับบัตรฯ ได้ที่ห้อง B206 อาคาร main stadium ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นผู้สื่อข่าวขอให้ส่งแบบฟอร์มขอมีบัตรฯ และรอรับบัตรฯ ได้ที่ห้อง B206 อาคาร main stadium ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

หมายเหตุ

- 1) การยื่นขอบัตรในระหว่างการจัดการแข่งขันฯ อาจได้รับบัตรล่าช้า ฝ่ายรายงานผลฯ ใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
- 2) ฝ่ายรายงานผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรประจำตัวให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายๆ เท่านั้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี โทร. (82) 1852, 1853

ที่ ศธ 0516.03/ ว775

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัว (ID Card) การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้ฝ่ายรายงานผลกีฬาและสถิติการแข่งขันจัดทำบัตรประจำตัว (ID card) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 นั้น

บัดนี้ ฝ่ายรายงานผลฯ ได้จัดทำ “แบบฟอร์มขอมิบัตรประจำตัวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37” และรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติบัตรประจำตัว (ID Card) ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ “แมโดเมเกมส์ 2553” ติดต่อฝ่ายรายงานผลกีฬาและสถิติการแข่งขัน <http://maedomegames2553.tu.ac.th/contact/contact.htm> ทั้งนี้ แบบฟอร์มดังกล่าวใช้กับบุคคลที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันฯ ทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มนักกีฬาและคณะนักกีฬาซึ่งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กค.มท) จะเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว และกลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอมิบัตร เนื่องจากฝ่ายรายงานผลฯ จะออกบัตรให้ตามฐานข้อมูลที่ฝ่ายอาสาสมัครจัดทำขึ้น

ฝ่ายรายงานผลฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยฝ่ายรายงานผลฯ จะออกบัตรประจำตัวให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายฯ เท่านั้น และเพื่อความสะดวกในการได้รับบัตรประจำตัวทันกับการจัดการแข่งขัน ขอได้โปรดรวบรวมและจัดส่งแบบฟอร์มขอมิบัตรฯ มายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 (เพื่อที่ฝ่ายรายงานผลฯ จะส่งบัตรประจำตัวกลับไปยังฝ่ายต่างๆ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2553) หากมาทำบัตรประจำตัวในภายหลัง อาจมีความล่าช้าหรือไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นายโปรดปราน สิริธีรศาสน์)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประธานฝ่ายรายงานผลกีฬาและสถิติการแข่งขัน